



BẢN TIN

HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN

✉ : 120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5, TP.HCM

☎ : (028) 39.235.067

Lm. Gabriel Trịnh Công Chánh - Email: chanh_1965@yahoo.com

Lm. Martino Trịnh Quang Khải

Giờ Lễ: Chúa Nhật: 5g00 - 6g30 - 8g00 - 16g30 - 18g00

Ngày thường: 5g00 - 17g30

Giải tội: Ngày thường, trước và sau lễ.

Số 266

Tháng 9 năm 2022

HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Sáng thứ Tư 24/8, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến hàng tuần tại Đại Thánh Đường Phaolo VI với bài giáo lý cuối cùng trong loạt bài giáo lý về tuổi già. Ngài nhấn mạnh đến niềm hy vọng về sự sống lại của thân xác. Đồng thời, "cũng giống như, khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ thì cũng là chính chúng ta, cùng một người khi còn trong bụng mẹ, vì vậy, sau khi chết, chúng ta được sinh ra trên trời, vào nơi của Thiên Chúa, thì đó vẫn là chúng ta, những người đã bước đi trên trái đất này."

Bài đọc: Rm 8,22-24

Thật vậy, chúng ta biết rằng : cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng : chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, trong niềm hy vọng, chúng ta đã được cứu độ.

Bài giáo lý cuối cùng về tuổi già của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúng ta vừa mừng lễ Mẹ của Chúa Giêsu lên trời. Mầu nhiệm này soi sáng sự thành toàn của ân sủng đã định hình nên đích đến

của Mẹ Maria, và cũng soi sáng điểm đến của chúng ta. Với hình ảnh Đức Trinh Nữ được lên trời này, tôi muốn kết thúc loạt bài giáo lý về tuổi già. Ở Tây phương, chúng ta chiêm ngắm Mẹ được đưa lên trời được bao phủ bởi ánh sáng rạng ngời; ở Đông phương, Mẹ được miêu tả là đang nằm ngủ, được các Tông đồ vây quanh để cầu nguyện, trong khi Chúa Phục sinh ôm Mẹ trên tay như một đứa trẻ.

Thần học luôn luôn suy tư về mối liên hệ của “sự lên trời” độc đáo này với cái chết, vốn không được tín điều xác định. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn là làm rõ ràng mối tương quan giữa nhiệm này với sự phục sinh của Chúa Con, Đấng sẽ mở ra con đường phát sinh sự sống cho tất cả chúng ta. Nơi hành động thiêng liêng về sự hội ngộ của Đức Maria với Chúa Kitô Phục Sinh, không chỉ đơn giản là vượt qua sự thối rữa bình thường của thân xác, nhưng là tiền dự vào sự lên trời của thân xác trong sự sống của Thiên Chúa. Thật vậy được tiền dự vào số phận phục sinh dành cho chúng ta: bởi vì theo đức tin Kitô giáo, Đấng Phục sinh là trưởng tử của đàn em đồng đúc. Chúa Phục Sinh đã đi trước, đã phục sinh trước, rồi đến chúng ta. Đây là đích đến của chúng ta: phục sinh.

Chúng ta có thể nói – như lời Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô – rằng nó giống như sinh ra lần thứ hai (x. Ga 3: 3-8). Nếu lần đầu tiên được sinh ra trên mặt đất này, thì lần thứ hai là sinh ra lên trời. Không phải ngẫu nhiên mà tông đồ Phao-lô, trong đoạn sách thánh được đọc ở phần đầu, nói về sự đau đớn của việc sinh nở (x. Rm 8,22). Cũng giống như, khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ thì cũng là chính chúng ta, cùng một người khi còn trong bụng mẹ, vì vậy, sau khi chết, chúng ta được sinh ra trên trời, vào nơi của Thiên Chúa, thì đó vẫn là chúng ta, những người đã bước đi trên trái đất này. Tương tự như những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu: Đấng Phục sinh luôn là Chúa Giêsu: Người không đánh mất nhân tính, kinh nghiệm và thậm chí cả thân xác của Người, bởi vì nếu không có nó, Người sẽ không còn là Người nữa.

Chúng ta được kể lại qua kinh nghiệm của các môn đệ, những người được Chúa hiện ra trong bốn mươi ngày sau khi phục sinh. Chúa cho thấy những vết thương đã đóng ấn sự hiển tế của Người; nhưng chúng không còn xấu xí của sự nhục nhã đau đớn, giờ đây chúng là minh chứng không thể phai mờ cho tình yêu đến cùng của Người. Chúa Giê-su phục sinh với thân xác của Người sống trong sự thân mật của Thiên Chúa Ba Ngôi! Nơi đó Người không mất đi trí nhớ, Người không từ bỏ lịch sử của chính mình, Người không loại bỏ những mối tương quan mà Người đã sống trên trái đất. Người đã hứa với các bạn của Người rằng: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,3). Người sẽ đến, không phải đến lần cuối cho tất cả, nhưng người sẽ đến mỗi lần cho mỗi người chúng ta. Người sẽ tìm kiếm chúng ta để dẫn chúng ta đến với Người. Với ý nghĩa này, cái chết là một bước đến gặp Chúa Giêsu, Đấng đang đợi tôi để dẫn tôi đến với Người.

Đấng Phục sinh đang sống trong thế giới của Thiên Chúa, nơi có một chỗ dành cho tất cả mọi người, nơi hình thành một đất mới và xây nên thành thánh trên trời, nơi cư ngụ vĩnh viễn của con người. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự biến đổi của thân xác phải chết này của chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn rằng nó sẽ giữ cho khuôn mặt của chúng ta nhận biết được và sẽ cho phép chúng ta vẫn là những con người trong nước của Thiên Chúa. Nó sẽ cho phép chúng ta tham dự, với cảm xúc tuyệt vời, vào sự sung mãn vĩnh viễn của hành động tạo dựng của Thiên Chúa, nơi đó chúng ta sẽ tự mình sống những cuộc phiêu lưu không ngừng.

Khi Chúa Giê-su nói về Nước Thiên Chúa, Người mô tả nó như một tiệc cưới, một bữa tiệc mà Người đợi chúng ta với những người bạn. Việc làm cho ngôi nhà trở nên hoàn hảo là sự bất ngờ của điều thu gặt được lớn hơn những gì đã gieo. Việc nghiêm túc tuân giữ những lời Phúc Âm về Nước Trời giúp chúng ta có khả năng nhạy bén để tận hưởng tình yêu năng động và sáng tạo của Thiên Chúa, đồng thời đưa chúng ta hòa hợp với điểm đích chưa từng biết đến của cuộc sống mà chúng ta gieo.

Anh chị em cùng thời quý mến, tôi nói với những anh chị em lớn tuổi, ở tuổi già của chúng ta, tầm quan trọng của nhiều “chi tiết” tạo nên cuộc sống - một sự ân cần, một nụ cười, một cử chỉ, một công việc được trân trọng, một điều bất ngờ, một niềm vui hiếu khách, một mối dây chung thủy - sẽ trở nên sắc nét hơn. Những điều thiết yếu của cuộc sống, điều chúng ta yêu quý nhất khi sắp ra đi, dường như trở nên hết sức rõ ràng đối với chúng ta. Đây: sự khôn ngoan này của tuổi già là nơi “sắp sinh nở” của chúng ta, soi sáng cuộc sống của trẻ em, người trẻ, người lớn, toàn thể cộng đoàn. Những người già chúng ta phải trở nên như thế cho người khác, ánh sáng cho người khác. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta được nhìn thấy như một hạt giống sẽ phải bị chôn vùi để cho hoa và quả của nó được sinh ra. Nó sẽ sinh ra, cùng với tất cả phần còn lại của thế giới. Không phải là không lo buồn và đau đớn, nhưng sẽ sinh ra (x. Ga 16, 21-23). Và sự sống của thân xác sống lại sẽ sống động gấp trăm ngàn lần sự sống mà chúng ta đã ném trải trên trái đất này (x. Mc 10,28-31).

Anh chị em thân mến, không phải ngẫu nhiên mà Chúa Phục Sinh, trong khi đợi các Tông đồ bên bờ hồ, Người đã nướng cá (x. Ga 21,9) rồi trao cho các ông. Cử chỉ yêu thương chu đáo này khiến chúng ta nhận ra điều gì đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta đi qua bến bờ bên kia. Vâng, anh chị em thân mến, đặc biệt là anh chị em lớn tuổi, điều tốt đẹp nhất của cuộc sống vẫn còn đợi ở phía trước. Xin Mẹ của Chúa và Mẹ của chúng ta, người đã đi trước chúng ta trong Thiên Đàng, mang lại cho chúng ta cảm giác bồn chồn của sự chờ đợi. Anh chị em lớn tuổi thân mến, chúng ta để ý, Người đang đợi chúng ta, chỉ cần một bước và sau đó là tiệc mừng.

Ý cầu nguyện Tháng 9 năm 2022 của Đức Thánh Cha

CẦU CHO HỦY BỎ ÁN TỬ HÌNH

Xin cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.

TIN GIÁO HỘI

❖ Hướng về Công nghị tân phong 20 Hồng Y mới



Chiều Thứ Bảy 27/8/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ nhóm Công nghị tại đền thờ thánh Phêrô để phong 20 Hồng Y mới. Giống như 7 lần trước đây, cách thức của ngài trong việc chọn bổ nhiệm các Hồng Y

tiếp tục gây nhiều ngạc nhiên trong dư luận trong và ngoài Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng cho thấy hướng đi ngài muốn đề ra cho Giáo triều Roma nói riêng và Giáo Hội nói chung.

Vài nét đặc biệt về các tiến chức Hồng Y

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 29/5, sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha loan báo sẽ triệu tập Công nghị ngày 27/8 để bổ nhiệm các Hồng Y mới. Rồi ngài lần lượt đọc danh sách. Có 3 vị thuộc giáo triều Roma và các vị còn lại phần lớn thuộc các giáo phận ở các nơi. Tất cả các tiến chức đều là Giám Mục, và chỉ có 2 vị Linh Mục. Có 16 vị dưới 80 tuổi, có quyền bầu Giáo Hoàng, nên thường được gọi là các Hồng Y cử tri.

Xét về địa lý, lần này Á Châu có số tân Hồng Y cử tri đông nhất với 6 vị, trong đó có 2 vị Ấn Độ, còn Mỹ Châu và Âu Châu, mỗi đại lục có 4 vị, sau cùng là 2 vị Phi Châu. Nhưng trong số 5 tân Hồng Y trên 80 tuổi, Âu Châu chiếm nhiều nhất với 4 vị, và vị còn lại người Mỹ La tinh.

Xét về mặt triều và dòng, trong 20 tiến chức Hồng Y có 4 vị thuộc các dòng tu, 1 vị dòng Don Bosco là Đức Tổng Giám Mục giáo phận Dili thủ đô Đông Timor; 1 vị dòng Phanxicô là Tổng Giám Mục giáo phận Manaus bên Brazil, 1 vị dòng Tên là cha Gianfranco Ghirlanda, nguyên Viện trưởng Giáo Hoàng đại học Gregoriana ở Roma, và sau cùng 1 vị dòng Đạo Binh Chúa Kitô, là Đức Cha Végez Alzaga, người Tây Ban Nha, nguyên Thống đốc Vatican. Sau cùng là Đức Cha Richard Kuuina, Giám Mục giáo phận Wa bên Ghana, thuộc Hội thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng Trắng.

Xét về tuổi tác, vị cao tuổi nhất là Đức Cha Jorge Enrique Jiménez Carvajal, nguyên Tổng Giám Mục Cartagena Colombia, sinh tháng 3 năm 1942, vì không kể Đức Cha Luc Van Looy người Bỉ 81 tuổi, xin từ khước.

Vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Giorgio Marengo, 48 tuổi (1974) thừa sai thuộc dòng Đức Mẹ An Ủi (IMS), người Ý tại Mông Cổ, chủ chăn của 1.400 tín hữu Công Giáo toàn quốc. Cộng đoàn tại đây mới được thành lập cách đây 30 năm. Đức Cha mới làm Giám Mục từ 2 năm nay (2/4/2020) và trước đó ngài là cha sở giáo xứ Arvajhéer bên Mông Cổ. Trong những ngày cuối tháng 5, Đức Cha cùng đi với một phái đoàn các vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng về Roma viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Mông Cổ.

Một số nước, hoặc trường hợp, có Hồng Y đầu tiên, đó là Singapore, Mông Cổ, Đông Timor, Paraguay, và tại Ấn Độ, có vị Hồng Y đầu tiên là người Dalit, tức là thuộc hàng “cùng đinh”, nghĩa đen là “bị chà đạp dưới chân”, ở ngoài 4 giai cấp tại Ấn Độ: Đó là Đức Cha Anthony Poola, 61 tuổi (1961), Tổng Giám Mục giáo phận Hyderabad từ năm ngoái (3/1/2021). Tại Ấn Độ, tuy người Dalit chiếm tới 65% tổng số tín hữu Công Giáo, nhưng trong số 31 Tổng Giám Mục chỉ có 2 vị người Dalit, và trong số 215 Giám mục chỉ có 11 vị người Dalit.

Phá lệ

Qua việc bổ nhiệm các Hồng Y lần này, cũng như những lần trước, người ta thấy rõ Đức Thánh Cha Phanxicô là người “phá lệ”, theo nghĩa ngài không nhất thiết theo các thói quen trước đây.

Chẳng hạn có những giáo phận lớn và kỳ cựu, thường do các Hồng Y cai quản. Vì thế khi bổ nhiệm Giám Mục cho các giáo phận này, các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm đều cứu xét xem ứng viên có thể được chọn làm Hồng Y hay không. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô không theo thông lệ đó. Ngài có thể chọn 1 Giám Mục ở nơi “đèo heo hút gió”, “ngoại ô xa vời” làm thành viên Hồng Y đoàn, như trường hợp Đức Cha Giorgio Marengo ở Mông Cổ: Giáo Hội Công giáo tại đây chỉ là “một phủ doãn tông tòa”, thường được ủy cho 1 linh mục coi sóc, như trường hợp hai phủ doãn tông tòa Komponcham và Battambang bên Campuchia. Tổng số tín hữu Công Giáo tại đây chỉ có 1.400 người, một con số quá khiêm nhường đối với 5 triệu tín hữu Công Giáo thuộc tổng giáo phận

Milano lớn nhất nước Ý, hay tổng giáo phận Los Angeles với 4 triệu tín hữu Công Giáo, lớn nhất tại Mỹ. Nhưng hai vị Tổng Giám Mục tại đây không được chọn làm Hồng Y.

Sự “phá lệ” này, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã thi hành trong nhiều lần bổ nhiệm khác, như trường hợp vị Giám Mục Phụ tá tổng giáo phận San Salvador, Rosa Chavez, được ngài chọn làm Hồng Y hồi năm 2017 và trong tư cách là Giám Mục Phụ tá, Đức Hồng Y ở dưới quyền Đức Tổng Giám Mục chính tòa. Ngài nổi tiếng vì những lập trường bên vực các quyền con người.

Hoặc trường hợp Đức Hồng Y Mario Zeneri, Sứ thần Tòa Thánh tại Siria, được Đức Thánh Cha chọn làm Hồng Y năm 2016. Trong tư cách là Sứ thần, ngài ở dưới quyền của Đức Tổng Giám Mục ngoại trưởng Tòa Thánh. Nhưng những bổ nhiệm “khác thường” này nói lên quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha về một khía cạnh hoặc hướng đi. Ngài muốn bày tỏ quan tâm và liên đới với nhân dân Siria chịu đau khổ vì chiến tranh, hoặc với El Salvador, quê hương của thánh tử đạo Oscar Romero, Tổng Giám Mục giáo phận thủ đô San Salvador, mà Đức Hồng Y Rosa Chavez đã từng cộng tác trong việc bên vực những người bị áp bức.

Khi còn làm Tổng Giám Mục, Đức Thánh Cha đương kim cũng đã mạnh mẽ phê bình việc chọn Hồng Y theo tòa Giám Mục của vị ấy hoặc chức vụ, và ủng hộ việc chọn các Hồng Y mới dựa theo các phẩm tính của vị ấy.

Con số Hồng Y cử tri

Một sự “phá lệ” khác của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc bổ nhiệm Hồng Y lần này là, với lễ bổ nhiệm Hồng Y mới chiều thứ Bảy sắp tới, số Hồng Y cử tri sẽ là 132 vị, thay vì 120 vị là con số tối đa do thánh Phaolô 6 Giáo hoàng ấn định hồi năm 1973, mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô không chính thức thay đổi giới hạn này.

Thánh Gioan Phaolô 2, tuy xác nhận quy định của vị tiền nhiệm, nhưng ngài cũng đã 3 lần “phá lệ” về vấn đề này. Lần đầu hồi tháng 2 năm 1998, ngài bổ nhiệm 22 Hồng Y mới, nâng số Hồng Y cử tri lên 123 vị. 3 năm sau ngài bổ nhiệm các Hồng Y mới, nâng tổng số Hồng Y cử tri lên 135 vị. Nhưng tháng 4 năm 2005, sau khi ngài qua đời, chỉ còn 115 Hồng Y cử tri tham dự mật nghị bầu người kế nhiệm ngài.

Xin miễn nhận bổ nhiệm

7 lần bổ nhiệm Hồng Y trước đây, thông thường từ lúc tuyên bố danh tánh các tiến chức Hồng Y cho đến công nghị bổ nhiệm, chỉ hơn kém 1 tháng, nhưng lần này lâu hơn, cách nhau gần 3 tháng. Và trong thời gian chờ đợi vừa qua, một tiến chức Hồng Y đã xin từ nhiệm. Đó là Đức Cha Luc Van Looy, 81 tuổi, nguyên Giám Mục giáo phận Gent bên Bỉ.

Lý do vì sau khi được Đức Thánh Cha tuyên bố chọn làm Hồng Y, dư luận tại Bỉ đa số ủng hộ việc bổ nhiệm Đức Cha, nhưng cũng có một số phản đối vì họ cáo buộc Đức Cha Van Looy, khi còn tại nhiệm từ năm 2004 đến 2020, đã không xử lý quyết liệt những vụ giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hội Đồng Giám Mục Bỉ ra thông cáo cho biết tin trên đây và nói rằng “Để tránh cho các nạn nhân những vụ lạm dụng phải chịu thêm những vết thương sau khi được chỉ định làm Hồng Y, Đức Cha Van Looy đã xin Đức Thánh Cha cho miễn chấp nhận việc bổ nhiệm này và Đức Thánh Cha đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Đức Cha”.

Trước đây, cũng có một trường hợp được chọn nhưng không tiến tới lễ tấn phong được, đó là trường hợp linh mục thần học gia Hans Urs von Balthasar (1905-1988). Năm 1988, ngài được Đức Gioan Phaolô 2 chọn làm Hồng Y, nhưng đã qua đời ngày 26/6/1988, 2 ngày trước công nghị tấn phong Hồng Y.



HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN

MỪNG KÍNH
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
MICAEL - GABRIEL - RAPHAEL
29/9



Với lòng yêu mến tri ân, mừng kính Bỏ Mạng Cha Sở Gabriel. Nhờ lời chuyển cầu và sự phù trợ của Thánh Gabriel, xin Chúa ban cho Cha lòng yêu mến Chúa nồng nàn, tinh thần quảng đại, nhiệt thành và sẵn sàng với Thánh ý Chúa trong mọi nỗ lực tâm của cuộc sống.

TIN GIÁO XỨ

❖ Họ Đạo Chợ Quán thăm nhà Hưu dưỡng Linh mục Chí Hòa

Để tỏ lòng biết ơn các linh mục đã suốt một đời tận tụy, nhân ngày lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianney (4/8/2022) bổn mạng các Linh mục, Họ Đạo đã có chuyến viếng thăm các Linh mục đang hưu dưỡng tại Nhà Hưu Dưỡng Các Linh Mục của Giáo phận. Đoàn gồm có Cha Sở Gabriel Trịnh Công Chánh và đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Bác ái Vinh Sơn .

Được biết có tất cả 20 linh mục đang hưu dưỡng nơi đây, đặc biệt có cha Phêrô Lê Thành Khoái phó xứ Chợ Quán thời Cha Sở Phaolô Lành và 2 Cha - con em của Họ Đạo Chợ Quán là Cha Phêrô Bùi văn Long - Cựu Chánh Sở Giáo xứ Bình Hòa và Cha Phaolô Đỗ Quang Chí cựu Chánh Xứ Mai Khôi. Được sự hướng dẫn của soeur phụ trách văn phòng, đoàn đã đến từng phòng thăm hỏi và trao tận tay các Cha món quà nhỏ mà cộng đoàn giáo xứ Chợ Quán đã đóng góp với tất cả lòng biết ơn. Các Cha rất vui và cảm động, tay bắt mặt mừng, những lời thăm hỏi chân tình và lời chúc lành của các Cha làm các bà hiền mẫu trong đoàn rất vui trong suốt buổi viếng thăm. Lòng các bà còn tràn ngập niềm vui bởi nhà hưu dưỡng khang trang, sạch đẹp, Soeur phụ trách rất ân cần, vui tính và nhiệt thành, yên tâm biết rằng các Cha sẽ có những tháng ngày tuổi già an nhiên trong tình yêu của Chúa sau những tháng ngày hy sinh phục vụ.

Xin Chúa ban tràn đầy Hồng Ân xuống tất cả các linh mục yêu kính của chúng con. Xin Thánh Gioan Maria Vianney cầu cho các Ngài !





❖ Bí tích khai tâm Tân tòng

Vào lúc 16 giờ 00 Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022, hơn 20 anh chị em diễm phúc được trở nên chi thể mới của Đức Kitô và là con của Hội Thánh qua các bí tích khai tâm do Cha Sở Gabriel Trịnh Công Chánh chủ sự. Cha Sở Gabriel đã cử hành nghi thức ban bí tích Rửa tội và Thêm sức cho hơn 20 dự tòng. Tiếp theo, trong thánh lễ 17 giờ 30 Cha Phó Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa đã trao Mình Máu Thánh Chúa cho các Tân Tòng. Cộng đoàn giáo xứ hân hoan đón nhận những người con Chúa chính thức gia nhập Họ Đạo bằng một tràng pháo tay vang dội trước thánh lễ.



❖ Thánh lễ Tạ ơn tiền Cha Phó Martinô đi nhận nhiệm sở mới

Vào lúc 17 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022, Thánh lễ do Cha Sở Gabriel chủ tế để tạ ơn Chúa và từ giã Cha Phó Martino Trịnh Quang Khải nhận nhiệm sở mới tại nhà thờ Hàng Xanh - Giáo Hạt Gia Định sau 5 năm nhiệt thành phục vụ tại Họ Đạo. Đồng thời cũng tạ ơn Chúa gửi Cha Phó mới Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa và Thầy Phêrô Nguyễn Hoàng Gia Bảo đến giúp xứ thay cho Thầy cũ về lại chủng viện tiếp tục chương trình học. Cộng đoàn tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho 2 Cha và 2 Thầy luôn bền chí trong sứ vụ.



❖ Hành trình Sa Mạc của Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Gioan Bosco năm 2022 với chủ đề “Theo bước Giêsu V”

Giáo sở K’Rèn thuộc Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt tọa lạc tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Các em đã háo hức bước vào “Hành trình sa mạc” với sự hướng dẫn của Cha tuyên úy Martinô Trịnh Quang Khải cùng các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng đến với Nhà thờ K’Rèn trong 3 ngày 29/7 đến 31/7/2022.





LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2022

- 01/09/2022: **Thứ Năm đầu tháng**
- 02/09/2022: **Thứ Sáu đầu tháng**
Ngày Quốc Khánh - Cầu cho Tổ quốc
Trước Thánh lễ rước kiệu tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 03/09/2022: **Thứ Bảy đầu tháng - Thánh Grêgôriô Cả** **Lễ nhớ**
Giáo hoàng - Tiến sĩ Hội Thánh
Trước Thánh lễ rước kiệu tôn kính Mẹ Maria
- 04/09/2022: **Chúa Nhật XXIII Thường niên**
Rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 9 giờ 30
- 05/09/2022: **Thứ Hai đầu tháng**
Thánh lễ tại Nhà quàn lúc 6 giờ 00
- 08/09/2022: Thứ Năm **Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria** **Lễ kính**
- 10/09/2022: **Thứ Bảy - Ngày Trung thu - Cầu cho Thiếu nhi**
- 11/09/2022: **Chúa Nhật XXIV Thường niên**
- 13/09/2022: Thứ Ba **Thánh Gioan Kim Khẩu** **Lễ nhớ**
Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
- 14/09/2022: Thứ Tư **Suy tôn Thánh Giá** **Lễ kính**
- 15/09/2022: Thứ Năm **Đức Mẹ sầu bi** **Lễ nhớ**
- 16/09/2022: Thứ Sáu **Thánh Cornêliô - Giáo Hoàng - Tử đạo** **Lễ nhớ**
Thánh Cyprianô- Giám mục - Tử đạo
- 18/09/2022: **Chúa Nhật XXV Thường niên**
- 20/09/2022: Thứ Ba **Thánh Anrê Kim Têgon - Linh mục** **Lễ nhớ**
Thánh Phaolô Chong Hasang và các bạn - Tử đạo
- 21/09/2022: Thứ Tư **Thánh Matthêô** **Lễ kính**
Tông đồ - Tác giả sách Tin Mừng
- 22/09/2022: Thứ Sáu **Thánh Piô Pietrelcina** **Lễ nhớ**
Linh mục
- 25/09/2022: **Chúa Nhật XXVI Thường niên**
- 27/09/2022: Thứ Ba **Thánh Vinh Sơn Phaolô** **Lễ nhớ**
Linh mục
- 29/09/2022: Thứ Năm **Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Gabriel - Raphael** **Lễ kính**
- 30/09/2022: Thứ Sáu **Thánh Giêrônimô** **Lễ nhớ**
Linh mục - Tiến sĩ Hội Thánh

🌸 Vui với người vui

Đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy - Chúa Nhật 07/08/2022

01. Phêrô LÝ HOÀNG PHÚC ÂN

55/87 Nguyễn Biểu, Q.5

02. Antôn NGUYỄN ĐỨC DUY

249/7 Lê Hồng Phong, Q.5

03. Cécilia KIỀU MY EVERLY

Lô D 005 Chung cư Chợ Quán, Q.5

🌸 Chúc mừng Trăm năm Hạnh phúc

**Thứ Sáu, 26/08/2022 Anh Gioan Baotixita NGUYỄN NGỌC MẠNH
Chị Catarina ĐÀO MINH THỦY**



Ngày 3 tháng 9 năm 2022, Hội Legio Mariae Họ Đạo Chợ Quán mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đạo Bình Đức Mẹ, một hiệp hội giáo dân Công giáo trên toàn thế giới. Họ Đạo Chợ Quán xin chúc mừng và chúc quý Ông, Bà tiếp tục cùng nhau tiến bước trên con đường hiệp hành để thực thi sứ vụ Thiên Chúa trao ban đến từng người.



Nguồn: tgpsaigon.net; conggiao.info; HĐGMVN; Vatican News

LƯU HÀNH NỘI BỘ